

**ỦY BAN PHỤNG TỰ:
LỜI CẦU NGUYỆN CHUNG VÀ PHÉP LÀNH CUỐI THÁNH LỄ
CHO CÁC CHÚA NHẬT XXV VÀ XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
ĐỀ CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG**

WHĐ (20.09.2023) – Trong *lá thư* đề ngày 12.09.2023 gửi tới các Giám mục giáo phận trên toàn thế giới, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, mời gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện cho Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục: "Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, và Sứ vụ" sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào ngày 04.10.2023. Cách cụ thể, ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt vào ngày mùng 01.10 năm nay (tức vào Chúa nhật XXVI Thường niên), bằng cách nhắc nhớ việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng trong bài giảng, trong Lời cầu nguyện chung, và trong phép lành cuối thánh lễ. Để đạt mục đích này, ngài *đính kèm một số bản văn* có thể được sử dụng cho Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ. Sau đây là bản dịch của Ủy ban Phụng tự về các bản văn này:

* * * * *

LỜI NGUYỆN CHUNG TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Xin đề nghị một số ý nguyện chung cho các Chúa nhật XXV và XXVI Mùa Thường Niên (A) trước ngày khai mạc Thượng Hội đồng:

Cầu cho Hội Thánh, trước khi bước vào giai đoạn mới của Thượng Hội đồng Giám mục - xin cho Tin Mừng đang hiện diện cách sống động và đang hoạt động trong Hội Thánh, làm cho Hội Thánh nên như vườn nho của Chúa, nơi mà những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, sẽ tìm thấy một nơi, một lời nói và một hơi thở của niềm hy vọng; chúng ta cùng cầu xin Chúa...

Cầu cho các giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng - xin cho các ngài biết lắng nghe Chúa Thánh Thần để đưa ra những đề nghị giúp cho toàn thể Dân Chúa, trong sự năng động của tình hiệp thông, cảm nhận được họ đang thực sự tham gia vào đời sống của Hội Thánh và là chứng nhân sống động và hấp dẫn cho nét mới mẻ của Tin Mừng trong thế giới; chúng ta cùng cầu xin Chúa...

Cầu cho các nhà thần học - xin Chúa ban ơn khôn ngoan và mạc khải khi họ góp phần vào công việc của Thượng Hội đồng, để hồng ân đức tin trở thành sự sống nơi toàn thể dân Chúa; chúng ta cùng cầu xin Chúa...

Cầu cho giới trẻ, là những người đang mong được nhìn thấy sự thật và chứng tá, đang tìm kiếm những giá trị trong thực tế và trong tinh thần - xin cho họ qua hành trình hiệp hành, biết ngày càng tham gia nhiều hơn vào đời sống và sứ vụ của Hội Thánh giữa những thách đố của thế giới ngày nay, bằng cách dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ mang lại cho nhiều người niềm hy vọng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu; chúng ta cùng cầu xin Chúa...

Cầu cho chính chúng ta đang quy tụ nơi đây trong tình hiệp thông với các cộng đoàn Kitô hữu trên khắp thế giới - xin cho chúng ta, khi hưởng nếm lòng nhân lành của Chúa dành cho mỗi người nơi Mình và Máu Chúa Giêsu, cũng biết nhìn người lân cận một cách mới mẻ và trở thành chứng nhân cho lòng quảng đại trong thế giới ngày nay; chúng ta cùng cầu xin Chúa...

* * * * *

LỜI NGUYỆN CHUNG TRONG THÁNH LỄ NGÀY TRONG TUẦN

Có thể dùng những lời nguyện sau đây vào các ngày trong tuần như Lời cầu nguyện chung của Thánh lễ hoặc như Lời cầu trong giờ Kinh Chiều.

Chúng ta dâng lời cầu khẩn lên Chúa Thánh Thần, là Đấng Sáng Tạo và là Chúa của Hội Thánh, Đấng hướng dẫn Hội Thánh qua dòng thời gian và dịu dàng thúc đẩy Hội Thánh tiến bước:

Cộng đoàn: Xin hãy đến, lạy Chúa là Đấng không ngừng đổi mới mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, xin hãy đến, xin hợp nhất chúng con và xin làm cho những nỗ lực, niềm hy vọng và ước nguyện của những người tham dự Thượng Hội đồng kết sinh hoa trái dồi dào, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Hơi thở dịu dàng của Thiên Chúa, xin hãy đến, trong Chúa Giêsu, Ngài là sự tươi mát dịu dàng thấp lại ngọn lửa đang lụi tàn và phục hồi sức sống cho cây sậy giập nát, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin hãy đến, Ngài là Đấng hồi sinh những bộ xương khô, tập hợp những gì tản mát và làm cho những ngôn ngữ xa lạ đối thoại với nhau, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Ngọn lửa bùng cháy của Chúa, xin hãy đến thanh lọc mọi suy nghĩ viển vông, đốt cháy và biến đổi mọi nỗi buồn thành niềm vui của ơn tái sinh, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Vẻ đẹp của những người thấp hèn và nghèo khó, xin hãy đến trang điểm Hội Thánh là hiền thê không tì vết của Chiên Con bằng những giọt nước mắt của những người yêu chuộng hòa bình và khát khao công lý, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Đấng Tha thứ, xin hãy đến và hoán cải chúng con theo hơi thở hoà giải của Chúa để chúng con xây dựng một tình huynh đệ mới, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Đấng Khôn ngoan không thể đạt thấu, xin hãy đến và đổ đầy tràn ơn huệ trên những người tham dự Thượng Hội đồng, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Đấng là niềm Hy vọng vững vàng của Hội Thánh, xin hãy đến và khơi dậy những ước mơ và ý nguyện theo trái tim của Thiên Chúa, xin thực hiện điều mà đối với loài người dường như không thể thực hiện được, chúng con cầu xin Chúa:

* * * * *

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN PHÉP LÀNH CUỐI THÁNH LỄ

Chủ tế có thể tùy nghi sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ sau đây.

Lời mời gọi:

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở với các môn đệ mỗi khi họ họp nhau nhân danh Người. Trong những ngày sắp tới tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 16. Cùng khẩn cầu Chúa ban phúc lành, chúng ta hãy hướng tâm trí lên Thiên Chúa, để trong Chúa Thánh Thần, Ngài củng cố chúng ta trong sự hiệp thông, hướng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn và không ngừng soi sáng cho những người tham dự Thượng Hội đồng.

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Phó tế, nếu không có phó tế thì chính linh mục mời gọi tín hữu: Anh chị em hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành. Sau đó, linh mục dang tay trên dân chúng, đọc lời chúc lành:

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã nhiều lần nhiều cách phán với tổ phụ chúng ta qua các ngôn sứ, luôn hướng dẫn anh chị em và toàn thể Hội Thánh trung thành với Lời Ngài và biết phân định ý muốn của Ngài.

Cộng đoàn: Amen.

Xin Chúa Con, Đấng được sai đến khi thời gian viên mãn, để bày tỏ cho mọi người biết lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, gìn giữ anh chị em luôn hiệp thông với Ngài và với mọi người chung quanh.

Cộng đoàn: Amen.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tất cả anh chị em, đặc biệt là Thượng Hội đồng, biết nhận ra những dấu chỉ của thời đại, để khi vâng theo ý Chúa trong mọi sự, anh chị em mang lại hoa trái hợp nhất dồi dào cho đời sống của Hội Thánh và cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Cộng đoàn: Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Cộng đoàn: Amen.